

Source : ข่าวสด

Date : 18 มี.ค. 2563 Page : 1,6

No: 63059466

ลดน้ำไฟ 3 เดือน เร่งคืนเงินมิเตอร์

จน-แจหน้ากก
ตั้งฟ้องอัจฉริยะ

กรม.อนุมัติลดค่าน้ำ-ค่าไฟ
3 % นาน 3 เดือน ตั้งแต่เม.ย.-
มิ.ย.นี้ พร้อมขยายระยะเวลา
การชำระ อ่านต่อหน้า 6

● ลดน้ำไฟ □ ต่อจากหน้า 1

ค่าไฟฟ้า ให้ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย โดยไม่มีภาระจ่ายไฟฟ้า และให้การประปาเก็บเงินประกันการใช้น้ำให้กับบ้านพักอาศัย รวม 5.7 ล้านบาท เพิ่มเดิมจากได้ให้คืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังอนุมัติงบกลางอีก 1.8 หมื่นล้านสู้โควิด-19 กับภัยแล้งหน้ากากบาน ‘ดิง-มัลลิกา’ ส่งทนายแจ้งจับพร้อมดำเนินคดีกับทนายอัครวิริยะ อ้างหมิ่นประมาทพมพาดพิงกักตุน ขณะที่ทนายดังก็เตรียมแจ้งความกลับข้อหาแจ้งเท็จเช่นกัน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 มี.ค. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายอัครวิริยะ เรื่องรื้อถอนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางมาขอข้อมูลการจ่ายหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ มีนายประโชชน์เพ็ญสุด รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาการอธิบดี มาพบและชี้แจงข้อซักถาม

นายอัครวิริยะกล่าวว่า ตนมาเขียนหนังสือขอทราบรายละเอียดข้อมูลการจ่ายหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ เช่น รายชื่อบริษัททั้ง 11 แห่ง ทำไม่จึงกำหนดแค่ 11 แห่ง มีโรงงานแห่งอื่นอีกหรือไม่ และมีวิธีการจัดส่งหน้ากากอนามัยแก่กรมการค้าภายในอย่างไร วิธีการขออนุญาตส่งออก ตนรู้สึกสงสัยว่ากรมมีวิธีการขั้นตอนการส่งให้หน่วยงานต่างๆ อย่างไร เพราะมีภาพออกมาว่ามีการส่งหน้ากากเป็นกระสอบไปให้สมาคมร้านขายยา ไม่ได้เป็นกล่อง รวมทั้งการส่งให้กระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลทั้ง 7 แส่นซัน ที่ได้รับข้อมูลมากระทรวงสาธารณสุข ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลจริงหรือไม่ มีการขกยกออกทำให้เล็ดลอดไปที่ไหนที่กรมการค้าภายในไม่ทราบหรือไม่ โดยตนยังรู้สึกไม่ชัดเจนในการชี้แจงของภาครัฐเพราะมีเอกชนร้องเรียนว่าสินค้าที่จัดส่งให้กรมกลับถูกนำไปส่งออก หรือนำไปขายในตลาดมืดหรืออยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง ดังนั้นจึงอยากทราบว่ามีการขั้นตอนการจัดส่งบริหารจัดการอย่างไร ตนอยากให้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ชี้แจงโดยละเอียดเพื่อให้สังคมเกิดความกระจ่าง ถูกต้องโปร่งใส

นายอัครวิริยะกล่าวว่า ในวันที่ 18 มี.ค. ตนจะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางมัลลิกา ฐานแจ้งความเท็จ ที่สน.ทุ่งสองห้อง

ก่อนหน้านี้วันที่ 12 มี.ค. นายอัครวิริยะ นำข้อมูลไปมอบให้กับพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. โดยระบุว่า ขบวนการค้า

หน้ากากอนามัยมีหญิงสาวที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี รับส่วนต่างจากบริษัทที่ส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังต่างประเทศ แต่ไม่ได้ระบุชื่อกับชื่อหาหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นใคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 18 มี.ค. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ จะแถลงข่าวที่กระทรวงพาณิชย์ และได้มอบอำนาจให้ทนายความดำเนินคดีกับนายอัครวิริยะกรณีออกมาแจ้งข้อมูลการกักตุนหน้ากากอนามัยด้วย

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายรามเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปรชป.) แถลงถึงกรณีมีการกล่าวหาที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ ซึ่งเป็นสมาชิกพรรค เกี่ยวข้องกับการทุจริตส่งออกหน้ากากอนามัยว่า พรรคยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อมีการกล่าวหา ทางพรรคก็สนับสนุนให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่และดำเนินการให้ถึงที่สุด ทำความจริงให้ปรากฏว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งพรรคก็มีการตรวจสอบภายในอยู่ ข้อบังคับพรรคระบุไว้ชัดว่า บุคคลที่เป็นสมาชิกพรรค หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่รักษาชื่อเสียง นำความเสื่อมเสียมาสู่พรรค จะไม่มีการปกป้อง ซึ่งความคิดร้ายแรงสูงสุดคือ การพ่นจากสมาชิกพรรค อย่างไรก็ตาม ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยโดยจะต้องฟังข้อเท็จจริง

เมื่อถามว่าจะดำเนินการตามมาตรฐานพรรคที่ว่าหากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหา จะให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ทันที เหมือนในสมัยหัวหน้าพรรคคนก่อนหรือไม่ นายรามเมศกล่าวว่า พรรคจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลัก และเมื่อถึงเวลาจะเป็นคำตอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ส่วนจะให้ออกจากตำแหน่งตามมาตรฐานพรรคหรือไม่ ต้องรอให้นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ถูกกล่าวหา ชี้แจงในวันที่ 18 มี.ค.ก่อน

ที่บก.ปอท. นายนิติธร ล้ำเหลือ ทนายความรับมอบอำนาจจากนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ มาแจ้งความกับ พ.ต.ท.นิติธร เดชระพีร์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีนายอัครวิริยะ ฐานความผิดเรื่องหมิ่นประมาท หมิ่นประมาท โดยการโฆษณา และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีใดที่สอดผ่านเพจชมรมในเฟซบุ๊ก พาดพิงว่ามีหญิงสาวที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในรัฐบาล เป็นคนรับส่วนต่างจากบริษัทที่ส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังต่างประเทศ

นายนิติธรกล่าวต่อว่าวันที่ 16 มี.ค. ทีมทนายได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.พญาไท เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายอัครวิริยะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อหาหรือฐานความผิดเรื่องหมิ่นประมาท หมิ่นประมาท โดยการโฆษณาไปแล้วเพื่อให้พนักงานสอบสวน นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

ขณะที่นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ กล่าวก่อนประชุมกรม.กรณีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันสื่อลือลือว่า นายวิชัย ได้แจ้งปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่า ขอลาพักร้อนถึงวันที่ 24 เม.ย. และหลังจากนั้นจะขอลาออก ซึ่งตอนนี้หนังสืออยู่ที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์และได้รับแจ้งว่าอนุมัติให้ลาพักร้อนได้ ขณะที่รองอธิบดีกรมการค้าภายในจะขึ้นมารักษาการแทน

เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับอธิบดีหรือไม่ว่าใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ นายจรินทร์กล่าวว่า ก็ได้พูดคุยกับท่านว่าไม่อยากเห็นท่านลาออกด้วยความเห็นใจและเข้าใจว่าที่ผ่านมานายวิชัยทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังสามารถ และทุ่มเททำงาน ตั้งใจทำงานทุกอย่างทุกด้าน โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่เกิดในช่วงวิกฤต และการผลิตมีจำกัด ผลิตได้วันละกว่าล้านชิ้น ซึ่งทุกคนมีความต้องการทำให้พอ อธิบดีก็บริหารจัดการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 60 ล้านคน เรากระจายให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องอื่นๆ ตนเห็นว่าอธิบดีทำได้ดีและทุ่มเทเต็มที่ ตนขอแสดงความเห็นใจท่านด้วย

เมื่อถามว่าก่อนจะออกคำสั่ง นายกฯได้แจ้งมาก่อนหรือไม่ ในฐานะรมว.พาณิชย์เป็นผู้บังคับบัญชา นายจรินทร์กล่าวว่า แจ้งให้ทราบภายหลัง และหลังจากอธิบดีขอลาออกตนยังไม่ได้คุยกับนายกฯ ส่วนเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ตนไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพราะเป็นเรื่องอนาคต เมื่อถามว่าก่อนที่อธิบดีจะลาออก มีการตัดพ้อในหลายเรื่อง ทำให้บางคนคิดว่าเป็นเรื่องภายในกระทรวงหรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า ตนไม่ขอตอบตรงนี้

เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกักตุนหน้าอนามัย นายจรินทร์กล่าวว่า เท่าที่ทราบ วันที่ 16 มี.ค.มีการแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทแล้ว และวันนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ากรม.อนุมัติงบประมาณ 5,490 ล้านบาท เพื่อลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และขยายเวลาชำระ ค่าน้ำค่าไฟฟ้า เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า มีดังนี้ คือลดค่าไฟฟ้า 3% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย. 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5,160 ล้านบาท แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้งบประมาณ 3,560 ล้านบาท

อีกทั้ง ยังขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง อาทิ ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันโดยไม่จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนเม.ย.-พ.ค. 2563 ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 32,700 ล้านบาท แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 3.87 ล้านราย วงเงิน 13,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 18.30 ล้านราย วงเงินประมาณ 19,700 ล้านบาท สามารถใช้สิทธิขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะออกประกาศการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดในการดำเนินการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

ส่วนมาตรการด้านน้ำประปา ของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้ มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้ทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเม.ย.-มิ.ย. 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 330 ล้าน

บาท แบ่งเป็น การประปานครหลวง 130 ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค 200 ล้านบาท

ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนเม.ย.-พ.ค. 2563 รวม 30,900 ราย แบ่งเป็น การประปานครหลวง จำนวน 900 ราย และการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 30,000 ราย

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย รวม 5.7 ล้านราย วงเงิน 2,834 ล้านบาท แบ่งเป็น การประปานครหลวง จำนวน 2 ล้านราย วงเงิน 1,034 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3.7 ล้านราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ สามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่างๆ

นายเศรษฐาภิวัฒน์ รม.สข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่ากรม.เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา และสถานการณ์ภัยแล้ง วงเงิน 18,000 ล้านบาท สำหรับการดูแลผลกระทบจากไวรัสโคโรนา วงเงิน 9,000 ล้านบาท และดูแลผลกระทบจากภัยแล้ง ในวงเงิน 9,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะช่วยดูแลสถานการณ์ โดยเฉพาะเรื่องของการระบาดของไวรัสได้ อย่างน้อย 2-3 เดือน

“กรม.เห็นชอบถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน โดยวงเงินที่อนุมัติครั้งนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวงเงินงบกลาง 9.6 หมื่นล้านบาท ที่มีไว้ใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นต่อไป ซึ่งวงเงินเฉพาะเรื่องของการดูแลผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่ เป็นการจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด วงเงินกว่า 5,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นของหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น”

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจรินทร์แลงการจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่า มี 2 กรณี คือการดำเนินคดีการขายหน้ากากอนามัยออนไลน์ โดยจะดำเนินคดีกับร้านค้าในแพลตฟอร์ม shopee ชื่อว่าร้านช้าง ที่ขายหน้ากากยี่ห้อ Welcare ในราคา 1,050

บาท มีจำนวน 50 ชิ้นต่อกล่อง เหลือชิ้นละ 21 บาท รวมค่าจัดส่ง 80 บาท รวมเป็นเงิน 1,130 บาท ในข้อหาขายเกินราคาที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และค่าไถ่ประกันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในและผู้เกี่ยวข้องจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับร้านขายที่ซื้อช้าง และกรรมการผู้จัดการบริษัทชื่อปีจำกัด

นายจรินทร์กล่าวว่า กรณีที่สอง กรมการค้าภายในได้ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ชื่อเนชั่นเนล คอนดอล โปรดักส์ ที่สะแกงม ผลผลิตหน้ากากยี่ห้อ Health Mask ซึ่งขายต่อให้ Specialty Tech corporation ซึ่งเป็นหน้ากากทางเลือกที่ไม่มีเยื่อ ซึ่งจะดำเนินคดีในข้อหาไม่แจ้งข้อมูลการผลิตต้นทุนและสต็อก ให้กรมการค้าภายในทราบ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบว่าขายเกินราคาที่กำหนด โดยจะตรวจสอบต้นทุนราคาที่แท้จริง ไม่ค้ากำไรเกินควรก็จะแจ้งข้อหาเพิ่ม อย่างไรก็ตามสำหรับการจับกุมดำเนินคดีจนถึงวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ดำเนินคดีไปแล้ว 159 ราย อย่างไรก็ตาม สำหรับการกระจายหน้ากากอนามัย ในวันที่มียอดกำลังการผลิต 1.8 ล้านชิ้น โดยจะส่งให้กระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดการตัวเลข 1 ล้านชิ้น เพื่อกระจายต่อไปยังสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนในทุกสังกัด ขณะที่กรมการค้าภายในที่ได้รับ 8 แสนชิ้น จะกระจายไปยังร้านค้าและร้านขายยา

ด้านนายบุญฤทธิ์ กล้าชามมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการลาออกของตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน ว่า ขณะนี้ได้ออมนัดการลาพักผ่อนตามสิทธิวันลา เนื่องจากทำงานหนักและไม่ได้ใช้วันลา ส่วนเรื่องของการลาออกยังไม่ได้เซ็น เราจะดูตามความประสงค์ของอธิบดีกรมการค้าภายในด้วย เพื่อยืนยันตามความประสงค์ที่แจ้งมา ส่วนในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี นั้นไม่ได้ระบุเรื่องข้อกล่าวหาใดๆ จึงต้องให้ความเป็นธรรมครั้งนี้ เพราะเป็นเพียงการย้ายมาปฏิบัติงานในสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ตนได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับกรณีต่างๆ ที่ถูกพูดถึงในสังคม เช่น การกักตุน และการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ไม่ได้ตรวจสอบตัวบุคคล หากกระบวนการสอบสวนพาดพิงไปถึงใคร ก็ต้องดำเนินการต่อไป